

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	TFIIC_TXN_SMY_002
ชื่อตาราง	ข้อมูลตราสารการเงินออกใหม่ จำแนกผู้ออกตามตลาด ประเภทตราสาร และภาคเศรษฐกิจ (2536 – 2551)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ : รายเดือน ความล่าช้า : 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ : ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดถัดไป
ความครอบคลุม	ครอบคลุมตราสารชนิดมีใบตราสาร (Scrip) และชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกจำหน่ายในตลาดแรก โดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศออกตราสารในประเทศไทยด้วย
การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง	แสดงเฉพาะยอดคงค้างตราสารการเงินที่ออกจำหน่ายในตลาดแรกในแต่ละเดือน บันทึกยอดตราสารหนี้โดยใช้ราคาพาร์
นิยาม	<p>ตราสารหนี้ คือ ตราสารแสดงความเป็นหนี้ หรือ สัญญาเงินกู้ที่บริษัทออกให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยสัญญาว่าจะใช้เงินตามกำหนด และจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นตราสารสิทธิที่แสดงความเป็น "เจ้าหนี้ของกิจการ" โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในตราสารหนี้ จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในตราสารทุน</p> <p>ตราสารทุน คือ ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในกรณีที่เกิดการล้มละลายจะอยู่หลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการก็คือ ถ้ากิจการมีกำไร จะมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการอย่างเต็มที่ในรูปของเงินปันผล แต่ในทางกลับกันถ้ากิจการขาดทุน ผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วย</p> <p>ตราสารอนุพันธ์ เป็นตราสารการเงินซึ่งมูลค่าหรือราคาของตราสารเกี่ยวข้องกับมูลค่าของสินทรัพย์หรือตัวแปรอื่น ที่ตราสารนั้นอ้างอิงถึง (Underlying Assets) ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ เงินตราต่างประเทศ พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย</p>
การจัดกลุ่ม	<p>ตลาด ตลาดในประเทศแสดงตลาดแลกเปลี่ยนตราสารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย</p> <p>กลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และกลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ</p> <p>1. กลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Residents) หมายถึง หน่วยสถาบันซึ่งประกอบด้วยครัวเรือนหรือองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมหรือมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจ</p>

คำอธิบายข้อมูล

(center of economic interest) ในประเทศที่ตั้งอยู่ (economic territory) อย่างชัดเจนและต่อเนื่องโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานทูต ฐานทัพทหาร รวมถึงนักเรียนหรือคนใช้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศเดิมของตน ทั้งนี้ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจะรวมถึงหน่วยสถาบันที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันต่างประเทศหรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Ancillary Corporations) บริษัทร่วมทุน (Holding Companies) บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Entities: SPEs) ที่มีการดำเนินกิจกรรมตามลักษณะข้างต้นด้วย

- 2. ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-residents)** หมายถึง ผู้ที่มีได้มีถิ่นฐานในประเทศตามความหมายที่อธิบายข้างต้น

ภาครัฐและภาคเอกชน

- 1. ภาครัฐ** ได้แก่ ภาครัฐบาล องค์การของรัฐบาล องค์การที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่อินstitutionการเงิน
- 2. ภาคเอกชน** ได้แก่ บุคคลธรรมดา บริษัท นิติบุคคลเอกชน สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชนรวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น กิจการร่วมค้า นิติบุคคลอาคารชุด องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่อินstitutionการเงิน

ประเภทตราสาร แบ่งเป็น

- 1. ตราสารหนี้ภาครัฐ** ตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์การอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ระดมทุนเพื่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ออกจำหน่ายเพื่อระดมทุนในประเทศจากประชาชนและสถาบันการเงิน ได้แก่
 - 1.1 พันธบัตรรัฐบาล** เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 - 1.2 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ** เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ออกโดยรัฐวิสาหกิจ (องค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยมีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นหรือร่วมกันถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป)
 - 1.3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก และพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ให้มีความมั่นคง เฉพาะที่กระทรวงการคลังกำกับเงินต้นและดอกเบี้ย**
 - 1.4 พันธบัตรองค์กรพิเศษ** ประกอบด้วยพันธบัตรองค์กรบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ (ยกเลิกแล้วตั้งแต่กันยายน 2549 เป็นต้นไป) และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 - 1.5 ตั๋วเงินคลัง** เป็นตราสารหนี้ที่อายุไม่เกิน 1 ปี ออกจำหน่ายโดยรัฐบาล
 - 1.6 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้** เป็นตราสารหนี้ที่อายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยรัฐบาล
- 2. ตราสารภาคเอกชน**
 - 2.1 ตราสารหนี้** หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประกอบด้วย หุ้นกู้ ออกเพื่อกู้เงินระยะยาว ตั๋วแลกเงินและ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นตราสารการเงินระยะสั้น บัตรเงินฝาก ตราสารแสดงการฝากเงินกับธนาคาร มีอายุการลงทุนให้เลือก และอื่น ๆ
 - 2.2 ตราสารทุน**
 - 2.2.1 หุ้นสามัญ (Common Stock)** เป็นตราสารสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นประเภทนี้มีฐานะเป็นเจ้าของและมีสิทธิบริหารงานของบริษัทได้ โดยการเลือกตั้งกรรมการเพื่อบริหารงานแทนตน และเมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่จัดสรรโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครอง ทั้งนี้ เงินปันผลอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีของกิจการ และเมื่อบริษัทเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นจะได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์เป็นกลุ่มสุดท้าย
 - 2.2.2 หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)** เป็นตราสารสิทธิที่แสดงความเป็น

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>เจ้าของกิจการที่มีการจัดบริมสิทธิไว้อย่างชัดเจนไม่สามารถยกเลิกได้ เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ตามที่จัดบริมสิทธิไว้ อาจจะมีมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ แต่หากกิจการนั้นต้องเลิกดำเนินการและมีการชำระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ให้รวมหุ้นบริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ</p> <p>2.3 ตราสารอนุพันธ์</p> <p>2.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) ตราสารการเงินประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Securities) ในจำนวน ราคา และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่เห็นประโยชน์ของการใช้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ก็สามารถเลือกไม่ใช้สิทธิได้ โดยทั่วไปบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มักจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุไว้</p> <p>2.3.2 ตราสารอนุพันธ์อื่น ประกอบด้วย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) และ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิง (Depository Receipt) ออกและเสนอขายโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด รวมไปถึงฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable Custody Receipt (TCR))</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย (www.tfiiic.org)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
หมายเหตุ	